

Trong xây dựng Đảng, Hồ Chí Minh luôn nhấn mạnh xây dựng Đảng về chính trị, tư tưởng, tổ chức. Ba mặt xây dựng Đảng này tạo thành thống nhất, là cơ sở lý luận và thực tiễn của Đảng, dẫn đến thành công. Thêm nữa, tư tưởng Hồ Chí Minh, công tác xây dựng Đảng Đảng M An luôn xác định là nhiệm vụ trung tâm hàng đầu nhằm nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các tổ chức Đảng và đảng viên, góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ cách mạng. Khép lại năm 2017 với những nỗ lực và thành công, Đảng bộ và nhân dân Đảng M An đón chào năm mới Mậu Tuất 2018 với quyết tâm cao nhất hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ cách mạng, đem lại cho người dân cuộc sống ấm no, hạnh phúc, góp phần trên vai nặng niềm vui của ta tròn 88 năm vinh quang và tự hào.

Đảng bộ Đảng M An có 1.163 đảng viên đang sinh hoạt từ 50 chi bộ. Với mục tiêu xây dựng tổ chức Đảng trong sạch, vững mạnh, ngay từ đầu năm, Ban Thường vụ Đảng bộ Đảng M An đã chỉ đạo các chi bộ trực tiếp thực hiện công tác giáo dục chính trị tư tưởng cho cán bộ, đảng viên; quan tâm kinh tế, xã hội, xây dựng máy tổ chức; tăng cường kiểm tra, giám sát thống nhất xuyên suốt về tổ chức Đảng, đảng viên trong toàn Đảng bộ. Chủ trương thực hiện Đảng bộ Đảng M An xuyên suốt và nhất quán “đảng viên nói và làm theo Nghị quyết”.



*Mi chỉ đạo, mi đảng viên mặt phần việc ý nghĩa học và làm theo lời Bác (Trong nhà: KDC số 6 tổ chức văn nghệ mừng sinh nhật Bác 19/5/2017)*

Trong năm 2017, Đảng bộ Đảng M An và cấp ủy các chi bộ đã tổ chức học tập, quán triệt, triển khai kịp thời các nghị quyết, chỉ thị của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước cho cán bộ, đảng viên và nhân dân. Nhất là việc quán triệt, triển khai sâu rộng chuyên đề năm 2017 “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về phòng, chống suy thoái tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, tinh thần biến chất, tinh thần chuyển hóa” gắn với triển khai thực hiện các nghị quyết, quy định về xây dựng Đảng và quản lý, rèn luyện cán bộ, đảng viên, trong đó có Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) của Đảng. Theo đó, 100% cán bộ, đảng viên và các chi bộ trực tiếp thực hiện Đảng bộ Đảng M An xây dựng kế hoạch học tập, làm theo Bác.



/c Nguyễn Văn Bích thăm và tặng quà cho học sinh nghèo

Ông Nguyễn Văn Bích: Bí thư huyện ủy Mỹ An, cho biết: “Nhằm nâng cao hiệu quả việc thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị trong cán bộ, công chức, viên chức và đảng viên, huyện ủy Mỹ An đã tổ chức Hội nghị có nội dung học tập và làm theo chỉ thị nghiêm túc, trọng trách kiểm tra, đánh giá. Bên cạnh đó, Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị gắn liền với thực hiện Nghị quyết 04-NQ/TW (khóa XII). Cách làm mới có hiệu quả cần áp dụng, đó là huyện ủy Mỹ An cho các chi bộ triển khai họp tháng kể từ 27 tháng trước mỗi chi bộ, công chức, viên chức; trong đó có nội dung kiểm tra, đánh giá công tác, công chức, viên chức và nhanh chóng khắc phục nâng cao sức chiến đấu của tổ chức đảng.”

Ông Nguyễn Văn Bích: Ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ huyện Mỹ An, Phó Chủ tịch UBND huyện Mỹ An, chia sẻ: “Trên cơ sở quán triệt của huyện ủy Mỹ An, là một công chức, tôi đã ký thực hiện các chương trình, xây dựng hình mẫu cán bộ, công chức gương mẫu, tận tâm phục vụ nhân dân. Việc làm này sẽ giúp mỗi cá nhân tự soi rọi mình, qua đó bản thân có sự chuyển biến, khắc phục những hạn chế còn tồn tại. Nếu làm tốt các chương trình này thì cán bộ, công chức sẽ là con người gương mẫu của dân tin, dân quý”.

Ngoài việc quan tâm giáo dục tư tưởng chính trị, công tác kiểm tra, giám sát công tác các cấp ủy đảng và công chức quan tâm tuyên truyền. Huyện ủy Mỹ An thành lập đoàn kiểm tra, tổ chức kiểm tra theo nội dung 30 và nội dung 32 của nội dung 1 và 10 của chỉ thị và giám sát 01 chi bộ trực tiếp về triển khai các Chỉ thị, Nghị quyết của các cấp, việc thực hiện Nghị quyết số 04-NQ/TW (khóa XII) và Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về ý nghĩa việc học tập và làm theo chỉ thị, công chức, phong cách Hồ Chí Minh. Nhìn chung, các chi bộ thực hiện tốt nội dung kiểm tra, giám sát. Ở những hạn chế, sai sót nhất phát hiện thì các tổ chức, cá nhân đã kịp thời uốn nắn, khắc phục.

Ông Võ Văn Kim, Bí thư Chi bộ 34, 35, M. Ông nói: “Việc thực hiện chỉ tiêu về kiểm tra, giám sát chuyên môn là một nhiệm vụ quan trọng của công chức, nhất là công chức trực tiếp thực hiện hành chính nội bộ, công chức sinh hoạt chi bộ và các quy định về những nội dung công chức không cần làm. Công chức giúp công chức đánh giá ứng dụng những nội dung, chỉ ra tồn tại, khuyết điểm của công chức và các chi bộ để có giải pháp khắc phục, sau khi kết thúc, góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các chi bộ trong toàn huyện”.

Theo ông Nguyễn Văn Bích, lịch sử của huyện Mỹ An là sự lãnh đạo của công chức, chiếm gần 50% công chức của toàn huyện, trong đó phần lớn là cán bộ quân sự có trình độ lý luận chính trị cao cấp, trung cấp. Đây là lực lượng nòng cốt, là cánh tay nối dài trực tiếp của chính quyền nhân dân. Công chức là lực lượng giúp huyện ủy Mỹ An kịp thời định hướng tư tưởng, đường lối xã hội trên địa bàn, qua đó kết thúc lý luận về những vấn đề nảy sinh, tạo sự thuận lợi trong xã hội.

Mi cán b, ng viên, trc ht là các ng chí cán b ch cht, ngi ng u các ngành, các cp, các a phng, n v phi nhn thc sâu sc trách nhim ca mình trc nhân dân, trc ng gng mu và t giác thc hin ngh quy, phát huy tính sáng to, ch ng, tng cng s oàn kt thng nht trong ng trong quá trình trin khai thc hin Ngh quy. Vi tinh thn nhìn thng vào s tht, nói rõ s tht, ánh giá úng s tht, các cp y, t chc ng, cán b, ng viên “soi mình” t phê bình và u tranh phê bình, nhn din, xác nh rõ nhng biu hin suy thoái v t tng, o c, li sng, biu hin “t din bin”, “t chuyn hóa” trong ni b có gii pháp khc phc hieu qu, nht là nhng v vic gây bc xúc trong d lun cng c nim tin ca nhân dân i vi ng.

Xác nh, mi c s ng minh s gn kt và to nên t chc ng minh, ng y phng quan tâm ch o vi nhim v trng tâm là xây dng t chc ng trong sch vng minh, nâng cao cht lng i ng cán b, ng viên. Trong ó, tp trung xây dng s oàn kt, thng nht trong ng, trc ht trong cp y. Trên c s nguyên tc iu l ng, t chc c s ng trên a bàn phng ã phát huy c vai trò là ht nhân chính tr c s. ng y phng ch o cp y các cp coi trng vic la chn nhân s cp y, Bí th cp y phi là ngi có phm cht, nng lc trong ch o, iu hành thc tin, có kinh nhim v qun lý, t chc hot ng ca a phng, n v hieu qu. ng thi, tng cng công tác giáo dc chính tr, t tng; tip tc y minh vic hc tp và làm theo tm gng o c H Chí Minh; thc hin nghiêm các nguyên tc t chc và sinh hot ng; nâng cao cht lng sinh hot chi b... Vic ánh giá cht lng t chc c s ng, ng viên c cp y chú trng, có s i mi mang tính xây dng. Nm 2017, qua ánh giá, có 25 chi b trong sch vng minh, trong ó 24 chi b hoàn thành tt nhim v, không có t chc c s ng yu kém; có trên 80% ng viên hoàn thành tt nhim v tr lên.

tip tc thc hin tt công tác xây dng chi, ng b trong sch vng minh, nâng cao nng lc lãnh o, sc chin u ca t chc c s ng, trong thi gian ti, theo ông Nguy n c Vit, Ban Thng v ng y phng ch o các cp y ng, chính quyn, oàn th t phng n c s và các cán b, ng viên ch cht theo chc trách, nhim v tp trung làm tt mt s ni dung ch yu: Quan tâm y minh công tác giáo dc chính tr t tng và chm lo xây dng t chc ng, ng viên vng minh c v chính tr, t tng và t chc, nht là cn thc hin ng b các ni dung ca Ch th 05 ca B chính tr v “y minh hc tp và làm theo t tng, o c, phong cách H Chí Minh” gn vi vic thc hin Ngh quy Trung ng 4 “Mt s vn cp bách v xây dng ng hin nay”. Tp trung lãnh o, ch o thc hin ng b các gii pháp nâng cao nng lc lãnh o và sc chin u ca t chc ng, ng viên, m bo s lãnh o ca ng trên tt c các lnh vc ca i sng xã hi, góp phn thc hin thng li Ngh quy i hi ng b phng ln th X và Ngh quy i hi ng b các cp nhim k 2015-2020.

Nm 2017, phng M An xp th nht trong phong trào thi ua yêu nc cm 4 phng, vinh d nhn C thi ua ca UBND thành ph; C thi ua trong phong trào “Toàn dân bo v an ninh T quc”; B Vn hóa thông tin tng Bng khen v các hot ng vn hóa th thao... ó chính là kt qu c xây dng trên nn tng vng chc “ng nói, dân tin; Mt trn, oàn th vn ng, dân theo; Chính quyn làm, dân ng h”.

Nm 2018, tin tng vi khí th mi, quy, tâm chính tr cao, ng b và nhân dân phng M An phát huy thành tích t c, tip tc nâng cao nng lc lãnh o và sc chin u ca ng b, i mi minh m và vng chc, giành nhng thng li mi, to th và lc xây dng M An ngày càng giàu p, vn minh, hin i./.

**Nh Ý**